

การเยี่ยมชมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
วันที่ 29 มกราคม 2561



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

โดย...กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

การเยี่ยมชมเสริมพลัง ศอ.3 นครสวรรค์

วันที่ 29 มกราคม 2561



โดยในภาคเช้า เวลา 9.30 น. - 12.00 น. รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (แพทย์หญิงไสววรรณ ไพบ่ประเสริฐ) และทีมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอภาพรวมแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 3 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานและนโยบายการบูรณาการ และการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพของศูนย์อนามัย ปี 2560-2564 ผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อส่วนกลางเพื่อการสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานฯ ของศูนย์อนามัย และได้ขอคำปรึกษากับผู้บริหาร และนักวิชาการจากส่วนกลาง หลายประเด็น โดยเน้นประเด็นการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและการประสานงานภาคีเครือข่าย เพื่อการพัฒนา ศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะในการดูแลระบบประปาและคุณภาพน้ำบริโภคให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ท่านประธาน (รองอธิบดีกรมอนามัย) ได้มอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่ ศูนย์อนามัย และมอบหมายให้ประสานงานกับสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เพื่อบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันต่อไป



สำหรับภาคบ่าย เวลา 13.30-16.30 น. เป็นการศึกษาพื้นที่จัดการ
ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม ครอบคลุม เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรี
ตำบลโพธิ์พิทักษ์ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากภาคีเครือข่ายใน
จังหวัดชัยนาทที่ให้การต้อนรับ และนำเสนอปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ
ในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร
ตามแนวนโยบายของท้องถิ่น พสมผสานกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการจัดการปัญหาตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งในการดำเนินงานพบปัญหา
หลายเรื่อง ได้แก่ ปัญหาเรื่องเรียนการจัดการเหตุรำคาญจากกลิ่น ที่มาจากฟาร์มสุกร โรงงานผลิตปลาร้า และขยะสะสม เป็นต้น ในการนี้
เทศบาลได้ขอรับข้อแนะนำและคำปรึกษา ประเด็นการจัดการปัญหาสำคัญในขณะนี้คือ แนวทาง มาตรฐานทางวิชาการและมาตรการในการ
จัดการปัญหาเหตุรำคาญจากกลิ่นที่มาจากโรงงานผลิตปลาร้าในพื้นที่ ที่มีจำนวนหลายโรงงาน ซึ่งผู้บริหาร และนักวิชาการจากกรมอนามัย
และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกันอภิปราย และนำเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาฯ โดยหลักการทางวิชาการ ควบคู่ไป
กับการใช้มาตรการทางกฎหมาย ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (หมวด 7) และ พรบ.อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีมติร่วมกันในการ
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งในส่วนท้องถิ่น ภูมิภาค และส่วนกลาง ในการศึกษา/วิจัยแนวทางการจัดการปัญหาดังกล่าวฯ
ร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาได้อย่างดี มีมาตรฐาน และเกิดเป็นนวัตกรรมจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ต่อไป